



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๐๙๑

ที่ มท ๐๔๑๖.๓ (สพ)/ ๑๙๖๑

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๓ - ๔) ตามหนังสือ กรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๖.๒/๑๔๙๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด (ดำเนินการโดยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร) กิจกรรมที่ ๒ การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ (ดำเนินการโดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) และกิจกรรมที่ ๓ เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น (ดำเนินการโดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๑ การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอให้ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร) จำนวน ๒ ประเภท ๆ ละ ๑ รางวัล ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๒. จัดส่งแบบรายงานผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ สำเนาประกาศผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร) และผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทละ ๑ เล่ม พร้อมบันทึกเป็นเอกสารในรูปแบบ ไฟล์ Word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patana_women@outlook.com ให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน จะนำผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร) ตามข้อ ๒ ส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ พิจารณาคัดเลือกให้เหลือประเภทละ ๑ รางวัล จำนวน ๑๘ เขตตรวจราชการ ๆ ละ ๓ รางวัล รวม ๕๔ รางวัล เพื่อเข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางวิไลวรรณ ไกรโสดา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน